



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต ส.ส.น่าน กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรี และ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบข้อท้วงติงของคุณหญิงสุดารัตน์ เกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพ บัตรคนจน และ ชูเปอร์บอร์ดสุขภาพ ว่า ไม่แปลกใจที่โครงการ 30 บาทในปัจจุบันมีปัญหามากขึ้น เป็นเพราะคนในรัฐบาลไม่มีความเข้าใจในหลักการของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะทุกคนที่ใช้บัตร 30 บาทรักษาฟรีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีมติ ครม.ให้บัตรคนจนรักษาฟรี เพราะเป็นการแบ่งแยกคนจน 11.4 ล้านคน เป็นการทำลายหลักการของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายกฯ ควรยกเลิกมติครม.ตีตราบัตรคนจนรักษาฟรี หรือ ถอนร่างกฎหมายชูเปอร์บอร์ดสุขภาพให้กลับไปพิจารณาใหม่</p>
ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ไทยโพสต์ คมชัดลึก	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ กัญชาทางการแพทย์กับกฎหมาย ว่า ปัญหาของประเทศไทยคือติดเรื่องกฎหมาย ซึ่งมีข้อสรุปการใช้กัญชาทางการแพทย์ 5 ทางเลือก ดังนี้ 1. ร่างพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งไม่น่าจะทันสมัย 2. ร่างพ.ร.บ.ที่สนช.ร่างขึ้นมาอีกฉบับ ซึ่งมีคนเห็นด้วย 98.9% 3. ใช้มาตรา 44 ปลดล็อกกัญชาให้นำมาใช้ทางการแพทย์ 4. รว.สธ.ออกประกาศ ปรับสถานะสารสกัดจากกัญชาและน้ำมันกัญชา ให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 และ 5. ร่างพ.ร.บ.เรื่องกัญชาทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องกำหนดไว้คือ นำมาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า ขณะนี้ อภ.ใช้วัตถุดิบกัญชาจากของกลาง ซึ่งในอนาคตต้องปลูกเอง และให้ได้พันธุ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สารสกัดที่ ซึ่งของกลาง 100 กิโลกรัม จะผลิตเป็นน้ำมันกัญชาได้ 18,000 ขวด ประมาณ ม.ค. 2562 โดยมีแผนระยะแรก ทำในห้องปฏิบัติการที่ อภ. ถ.พระราม 6 ระยะที่สองระดับกึ่งอุตสาหกรรม ทำที่โรงงานผลิตยาที่รังสิต และ ระยะที่ 3 ระดับอุตสาหกรรม ดำเนินการที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี จำนวน 1,500 ไร่ แบบครบวงจร</p> <p>-รศ.วิเชียร กิรตินิจกาล อดีต ผอ.ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การนำกัญชามาเป็นยารักษาโรค ต้องมีทั้งสาร THC และ CBD ซึ่งกัญชาพันธุ์ไทยมีสาร THC สูง ขณะนี้กำลังติดต่อนำเข้าสาร CBD จากจีน และพัฒนาของไทยต่อไป</p>
ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ทันประเด็น	<p>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ว่า มีคำถามที่ไม่มีใครในรัฐบาลให้คำตอบที่สมเหตุสมผลได้ คือ เหตุใดถึงเก็บจากบุหรี่ยี่งั้น ทั้งที่กฎหมายก่อนหน้านี้เก็บจากสินค้าสุราและยาสูบทุกชนิด</p> <p>รัฐบาลควรหาแนวทางแก้ไขปัญหายี่งั้นและที่แก้ไขได้จริง โดยต้องขยายฐานรายได้เข้าระบบบัตรทองให้กว้างกว่านี้ หากต้องการเก็บเงินสมทบควรรวมสินค้าบาปอื่น ๆ ทั้งหมด ขอให้ รว.สธ.พิจารณาผลดีผลเสียของเรื่องนี้ให้รอบด้าน เพราะนี่เป็นการเสนอร่างกฎหมายที่มีการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าบาป เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับร.ว.สธ.คนต่อๆ และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ สธ.</p>
มติชน	<p>บ้านพักบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการพิจารณาพบยังมีบุคลากรที่ขาดแคลนที่พักกว่า 6.5 หมื่นคน ปีงบประมาณ 2562 ได้จัดสรรงบฯ ให้รพ.ทุกระดับ 1.29 พันล้านบาท 327 รายการ ทั้งบ้านพักและแฟลต ซึ่งมีความต้องการถึง 10,000 รายการ ต้องวางแผนระยะยาว เบื้องต้นปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพต่างๆ ได้ส่งเรื่องเข้ามาทั้งหมด 804 รายการ แบ่งเป็น บ้านพัก 558 หลัง แฟลต 159 หลัง และที่พักที่ซ่อมแซมได้อีก 57 หลัง รวมต้องใช้งบประมาณ 6,623.42 ล้านบาท ใช้เวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2563-2565 เนื่องจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แพลตฟอร์มต้องใช้เวลา 3 ปีจึงจะแล้วเสร็จ งบที่ขอไปเป็นงบประมาณที่สธ.ขอจัดสรรเป็นปกติ แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่ต้องของบกลางเพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ร่ว.สธ.และปลัด สธ.มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ให้เร่งหาทางช่วยเหลือ</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p>พยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รก.แทน ผบก.ภูธร จ.บุรีรัมย์ ได้ส่งย้าย พ.ต.ท.สุทิน หวังกลับ รก.ผกก.สภ.ประโคนชัย หลังเกิดคดี ร.ต.อ.เดชา เปรียบสม รองสวป.สภ.ประโคนชัย ขับรถกระบะชนรถพยาบาลพลิกคว่ำ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน และเสียชีวิต 1 คน คือ น.ส.สุดารัตน์ เชื้อมาก</p> <p>ด้าน นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของ น.ส.สุดารัตน์ พยาบาลที่เสียชีวิต และเยี่ยม น.ส.จรรยาพร ปาประโคน อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.ประโคนชัย ซึ่งอยู่ในหอผู้ป่วยหนัก ส่วนผู้ป่วยรายอื่นอาการปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งย้ำให้รพ.ทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลของสธ.อย่างเคร่งครัด</p>
<p>มติชน</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่ กลุ่มวิชาชีพเภสัชกรจังหวัดกระบี่ นำโดย ภก.อดิศักดิ์ จรุงเลิศกุล อายุ 55 ปี รองประธานชมรมร้านยา จ.กระบี่ และเภสัชกรอีกกว่า 30 คน ร่วมแสดงเจตนาขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ โดยยื่นหนังสือผ่านนายสมปอง รัตนะ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม ไปยังผวจ.กระบี่ เพื่อเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้นำร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับเดิมมาใช้ใหม่ เนื่องจากพบว่าจะเกิดปัญหาตามมา อาทิ เกิดร้านขายยาแบบใหม่ที่ผู้ขายจะเป็นเพียงผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก อย. และจะเกิดผลกระทบต่อประชาชน เช่น การใช้ยาในทางที่ผิด การจำหน่ายยาชุดปนปลอม สเตียรอยด์ เกิดการแพ้ยาซ้ำ ยาติดกัน จึงขอให้ตัดบทบัญญัติในมาตรา 25(6) และมาตรา 24(3) และยกเลิกค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ.ยา ข้อ 10 ตาม พ.ร.บ.ยา</p> <p>ส่วนที่ จ.ขอนแก่น ภก.ประสิทธิ์ วงศ์นิจศิลป์ ประธานชมรมร้านขายยา จ.ขอนแก่น พร้อม ภญ.รัตติกาล แสนเย็น เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรม สสจ.ขอนแก่น พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น ถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านไม่ให้นำร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... เข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม. เนื่องจากไม่ได้มีการแก้ไขเนื้อหาตามที่แต่ละสภาวิชาชีพได้ใช้ข้อเสนอแนะ</p> <p>ที่โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ 12 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์ให้ถอนร่างที่มีการเสนอ ครม. เพื่อนำกลับมาปรับปรุง หากไม่มีการตอบสนองอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมทั้ง 12 องค์กรในภาคใต้จะยกระดับการแสดงจุดยืนร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมทุกภาคของประเทศไทย เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฯ อย่างถึงที่สุด</p>
<p>M2F คอลัมน์ IN BRIEF คมชัดลึก เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิต ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ที่ จ.สงขลา เป็นชายอายุ 65 ปี จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้เสียชีวิตเลี้ยงสุนัขไว้ 38 ตัว แมว 18 ตัว และโค 5 ตัว มักนำสุนัขที่ถูกทอดทิ้งหรือได้รับอุบัติเหตุมาอุปการะ โดยสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลของผู้เสียชีวิตได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเดือน พ.ย. 2560 แต่เนื่องจากผู้เสียชีวิตชอบนำอาหารไปให้สัตว์จรจัดในพื้นที่สาธารณะด้วย จึงมีความเสี่ยงรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และหมู่บ้านใกล้เคียง มีเด็กเล็กอายุประมาณ 10 ขวบ และเด็กนักเรียนเป็นไขเลือดออก กว่า 10 คน แต่ยังไม่มียาที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลและให้ความรู้ในเบื้องต้นกับชาวบ้านด้วย</p>
<p>เว็บไซต์ Sanook.com</p>	<p>วิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ทีมแพทย์ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยผลิตยาภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง หรือ ยา Biologics แต่ยังขาดเงินทุนในการศึกษาวิจัย ขอให้คนไทยบริจาคช่วยแค่ 5 บาท 10 บาท หากรวบรวมทุนถึงเป้าหมาย 100 ล้านบาท งานวิจัยนี้จะลุล่วงทันที</p> <p>-เฟซบุ๊กของ โค้ชเปิ้ล มิทเชล ได้แชร์ข่าวดังกล่าว และมีผู้แชร์ต่อจำนวนมาก ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก "หมอเวร" อธิบายว่า นพ.ไตรรักษ์ พิไลฐ์กุล และทีมวิจัย ได้ศึกษาพัฒนาและค้นพบยาแอนติบอดี 1 ตัวให้ผลใกล้เคียงกับตัวยาจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพจ Drama-addict	<p>ต่างประเทศ หากสามารถผลิตยาได้เอง จะลดต้นทุนค่ายาจากเข็มละ 250,000 บาท เหลือประมาณ 20,000 บาท ทำให้ค่าใช้จ่ายตลอดการรักษาลดเหลือ 700,000 บาท ซึ่งทีมแพทย์ผู้วิจัยขาดเงินทุน เพราะกว่าจะค้นพบสูตรยาตัวแรก ต้องใช้เงินไปกว่า 100 ล้านบาทแล้ว คาดว่ายังต้องใช้อีก 200 ล้านบาท จึงประกาศขอรับบริจาคคนละ 5 บาท ผู้สนใจบริจาคได้ที่ กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ บัญชีออมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ เลขที่บัญชี 408-004443-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภาอากาศไทย โบนัสหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า</p> <p>-ระบุว่า ล่าสุดยอดบริจาคเข้ากองทุนวิจัยมะเร็งเป็นหลักล้านบาทแล้ว แพทย์ที่เป็นตัวแทนทีมวิจัยระบุว่ายังขาดอีกหลักสิบล้าน เพราะงบบัญชีเฟสต่อไปต้องใช้หลักร้อยล้าน ถ้าระดมทุนได้สำเร็จจะมียาตัวนี้ใช้เองในประเทศภายในประมาณ 4ปี และผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเข้าถึงยาตัวนี้ จากค่ารักษาให้หายขาดคนละ 10 ล้านจะเหลือ 1 ล้าน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณวสันธร มงคล พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย แสดงความห่วงใยเรื่องการขึ้นภาษีบุหรี่เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อโรงงานยาสูบโดยตรง ทำให้บุหรี่ในประเทศไทยราคาสูงขึ้น ยอดขายลดลง ส่งผลให้บุหรี่เถื่อนระบาด และสุดท้ายรัฐบาลอาจจำเป็นต้องขายกิจการยาสูบให้กับชาวต่างชาติ จนส่งผลให้พนักงานไม่มีอาชีพ จึงขอฝากถึงรัฐบาลให้คิดอย่างรอบคอบและรอบด้าน</p>
สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคไข้รากลดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อรับลมหนาวและกางเต็นท์นอนในป่า ต้องระวังอาจถูกตัวไรอ่อนกัด เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้รากลดใหญ่ ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 ต.ค. 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้รากลดใหญ่ 7,192 ราย เสียชีวิต 4 ราย พบสูงสุดในภาคเหนือ แนะนำการตั้งแคมป์ กางเต็นท์นอนในป่า ควรสวมเสื้อปิดคอ แขนยาว กางเกงขายาว ทายากันแมลงกัด</p>
สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์	<p>คำแนะนำหลังออกเจ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจร่างกายจะปรับระบบการย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นผัก ผู้ที่เพิ่งออกเจจึงควรเริ่มกินอาหารอ่อนและรสไม่จัดก่อน โดยเน้นกิน ไข่ นม ผัก และผลไม้ เลือกกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายจำพวกเนื้อปลา เนื้อไก่ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพการย่อยอาหาร</p>
สยามรัฐ	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์-อัมพาต มักมีปัจจัยเสี่ยง เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ดังนั้น การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จะช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุได้</p> <p>ด้าน พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา แนะนำวิธีป้องกันคือ หลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มให้พลังงานสูง เช่น แป้งและน้ำตาล แกงกะทิ ของทอด เป็นต้น ผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานให้เป็นเวลา เลี่ยงของหวานและอาหารที่มีน้ำตาล ผลไม้หวานจัด ส่วนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เลี่ยงรสเค็ม มีเกลือโซเดียมสูง รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่สำคัญออกกำลังกายเป็นประจำ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิริยะ เฟื่องจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 ภายใต้วิสัยทัศน์ ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายฉบับแรกของประเทศไทย อิงมาจากแผนฯ ที่ประกาศโดยสหประชาชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยได้ร่วมลงนามในพันธะสัญญาขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีหนึ่งในเป้าหมายหลักคือ การมีสุขภาพดีของพลเมืองโลก ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้คนไทยทุกคนรู้ว่าการมีกิจกรรมทางกายพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>โครงการทันตแพทย์ไทยด้านทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากภายใต้ “โครงการทันตแพทย์ไทยด้านทันตกรรม” เป็นเรื่องสำคัญ หากตรวจพบรอยโรคมะเร็งช่องปากตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้เร็ว โดยจะมีการดำเนินงานผ่านคลินิกทันตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยในรพ.สังกัดสธ.</p> <p>ด้าน พล.ท. พิศาล เทพสิทธิ์า ผู้จัดการโครงการทันตแพทย์ไทยด้านทันตกรรม กล่าวว่า การควบคุมการบริโภคยาสูบโดยวิชาชีพทันตแพทย์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น มุ่งเน้นมาตรการเพื่อเพิ่มจำนวนคลินิก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ</p>	<p>ทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเลิกบุหรี่</p> <p>วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า 21 ต.ค.ของทุกปีตรงกับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันทันตกรรมได้ให้บริการและจัดกิจกรรมให้ความรู้ทันตกรรมแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ ควบคุมดูแลสุขภาพปากและฟันตั้งแต่เด็ก หากพบปัญหาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ คนที่สูบบุหรี่จัด จะทำให้เหงือกอักเสบ-ร่น ฟันโยก ฟันผุ ถ้าไม่รักษาจะสูญเสียฟันไปในที่สุด</p> <p>ทพ.สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล รก.ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในช่องปากสูง โดยวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติปีนี้ สถาบันทันตกรรมจะให้บริการตรวจฟัน อุด-ถอนฟัน และขูดหินปูน ฟรี 300 ราย ในวันที่ 19 ต.ค. 2561</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ผลกระทบต่อเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุม สนช. มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กีดมวย พ.ศ.... โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวม.การท่องเที่ยวฯ เป็นตัวแทนรับเนื้อหา โดยพ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดกติกาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ขึ้นชกแข่งขัน พร้อมกำหนดโทษปรับและจำคุกกรณีล้มมวย</p> <p>ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการศูนย์วิจัยสีวินิจัยก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าสู่การมวยไทยเป็นจำนวนมาก บางคนขึ้นเวทีชกตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ผลการศึกษาวิจัยนักมวยเด็ก 300 คน เปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป 200 คน พบว่า การชกมวยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีผลต่อสมองของเด็กดังนี้ 1.มีเลือดออกในสมองจากการถูกชกหัว ทำให้มีธาตุเหล็กสะสมซึ่งเป็นสารพิษต่อเนื้อสมอง 2.เซลล์สมองและใยประสาทถูกทำลาย ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ 3.การทำงานด้านทักษะการใช้กล้ามเนื้อและมือด้านที่ไม่ถนัดของนักมวยเด็กดีกว่าเด็กทั่วไป</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>นวัตกรรมทางการแพทย์จากยางพารา</p> <p>-เสนอข่าว เอ็มเทค ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และ กกก.มาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ พัฒนาเครื่องฝึกการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบสาธิต (AED Training) พร้อมด้วยแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับสาธิต ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง นอกจากนี้ ยังพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพจากยางพารา มีราคาถูกกว่าหุ่นที่นำเข้าจากต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นันทวัฒน์ อุทัย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเผยถึงโครงการวิจัย "หุ่นจำลองยางพาราสำหรับตรวจสอบความถูกต้องปริมาณรังสีจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคการรักษาสามมิติ" โดยมีความใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ราคาถูกกว่านำเข้า 10 เท่า สามารถปรับตำแหน่งการวัดได้หลายตำแหน่ง ช่วยลดการสูญเสียจากปริมาณรังสีที่ผิดพลาด</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดแล้ว 5 ราย ใน จ.ยะลา และปัตตานี อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโดย สธ. สพฐ.ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัดถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ให้วางมาตรการรับมือกับการระบาดของโรคหัด และให้รายงานกลับมายัง สพฐ.หากพบนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคหัด หรือเกิดการระบาดของโรคหัดในสถานศึกษา และแจ้งไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด หรือสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ</p>	<p>โรควัวบ้า</p> <p>-เสนอข่าว พบโรควัวบ้าในฟาร์มแห่งหนึ่ง ในเมืองอเบอร์ดีนเชียร์ ตอนเหนือของ สก็อตแลนด์ รัฐบาลสก็อตแลนด์ ได้กักกันโรคตามมาตรฐานแล้ว และอยู่ระหว่างการสืบสวนหาที่มาของโรค อย่างไรก็ตาม วัวที่พบไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของมนุษย์ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch